

สิทธิพร เจนในเมือง (เลขที่ 004858)

โทร. 02-659-8026, 02-659-8028

E-mail : sittipom@uobkayhian.co.th

WICE – สูงหรือต่ำ อาจไม่สำคัญ

Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn

ที่มาที่ไป... หุ่นหลายๆ ตัว ไม่ใช่เฉพาะ WICE หรอกนะครับ ที่ราคาลงอย่างต่อเนื่องจน

หลายๆ ท่านถ้ามีไว้ในพอร์ต อาจจะร้องขอชีวิตกันเลยทีเดียว... และบางที เราเห็นว่าราคาต่ำๆ พอสมควร อาจไม่ใช่อย่างที่คิดก็ได้นะครับ เรียกว่า ของถูก ยังมีถูกกว่าได้อีก... จนกว่าจะถึงในระดับหนึ่งแล้วนั้นแหละ ที่อาจจะไม่ถูกไปอย่างน่ากลัวอีกแล้ว หรือที่เขาวกกันว่า ดาวนไฮด์เริ่มต่ำ แต่ อัฟไฮด์จะสูง อะไรทำนองนั้น แบบว่า ถ้าเล่นแบบ คัดลอสไม่เป็นด้วยแล้วนั้น ก็คงต้องหาหุ่นตัวๆ ใหม่มากที่สุด เท่าที่จะต่ำได้กันไปเลย... แต่ในทางเทคนิค จริงๆ แล้ว สูงหรือต่ำ มันไม่สำคัญอะไรเลยจริงๆ สำหรับนักเก็งกำไร สิ่งที่สำคัญของการ เล่นแบบเก็งกำไรนั้น คือ สัญญาณ จะขึ้น หรือ จะลง มากกว่า หรือบางที ไม่ต้องมีคำว่า“จะ” ด้วยเลยยิ่งดี สัญญาณขึ้นหรือยัง สัญญาณลงมาหรือเปล่า แบบนี้น่าจะเหมาะสำหรับนักเก็งกำไรมากกว่า... แต่ก็อย่างว่า ราคาสูงหรือราคาต่ำ มันไม่สำคัญ แต่มันจะกลายเป็นว่า เล่นยากหรือเล่นง่าย คาดถูกหรือคาดผิด มากกว่า ถ้าคิดว่าใช้เครื่องมืออย่างถูกต้อง หรือใช้เครื่องมือที่มีประสิทธิภาพเพียงพอกับรูปแบบการลงทุนแล้วนั้น ความยากง่าย ก็จะหายไป ความถูกผิด ก็จะเหลือแต่ คาดถูกเสียมากกว่า... กล่าวมาเสียขนาดนี้ ท่านที่อ่าน หลายท่านถึงกับไม่เข้าใจว่า เหนือเมฆจะเขียนลือ หรือเขียนบอกถึงอะไรกันหว่าเนี่ย... ไม่มีอะไรมากหรืออก แค่จะบอกว่า ถึงเวลาแล้วเหมือนกัน ที่เหนือเมฆอาจจะมีการ ปรับปรุงรูปแบบคอลลิมน์ หรือแนวการเขียน ของคอลลิมน์บาดตาเขียนใหม่ก็ได้... ขอลองปรับเครื่องมือก่อน ถ้าใช้ได้ดี ก็อาจจะเปลี่ยนแนว แต่ขอเดิมนะ

ดูตามเกม... จริงๆ แล้ว เห็นเกมราคาในวันวานแล้วนั้น วันนี้ อาจจะออกเกมพักตัวก็ได้นะ

และนั่นหมายถึงว่า อาจจะไม่ขึ้น... แต่ถ้าเปิดเกมแล้วมีแนวจะเอาขึ้น เราก็เล่นเกมตามหน้าเขาไปด้วยได้เลย

แนวรับ : ... 4.26-4.18 ถ้าจะเอาก่อนก็ไม่ว่า แต่ยืน 4.30 นี้ น่าตามเลย

เป้าหมาย : ... 5.00-5.20 เป้าหมายตามรูปแบบราคา (แต่เน้น ถือหุ่นได้)

Price Chart...(WICE)



ความเห็น ... จากสัญญาณทางเทคนิค

กราฟราคาหุ่น WICE... เห็นราคาลงมาลึกลงๆ มากแล้ว และรูปแบบของ MA25days มีแนวโน้มในเชิงบวกด้วย อีกทั้งการย่อตัวในระลอกล่าสุด ก็ยังสามารถยืนเหนือระดับ MA. ดังกล่าวได้... แต่ถ้าจะยืนยืนว่าขึ้นต่อเลยนั้น ต้องผ่านแนวต้าน ที่เป็น Neck Line ระดับ 4.30 ได้ หรือยิ่งถ้าผ่านพื้นที่ 4.30-4.34 ไปได้แล้วนั้น นั่นคือการขึ้นต่อจะเป็นไปได้สูง แต่ถ้ายังไม่ผ่าน ก็อย่าต่ำกว่า 4.00 ลงมาเป็นพอ... แล้วถ้าหากผ่านไปยืน 4.30 จริงๆ หรือ ไม่กลงมาต่ำกว่า 4.30 อีกเลยนั้น ก็จะเป็นไปได้ ในทางโครงสร้างของซาลงที่ผ่านมาทั้งหมดนั้น จะจบในซาลงจริงๆ เสียที เพราะเราจะได้ว่า เราเจอรูปแบบของการกลับตัวไปแล้ว จากการยืน 4.30 ได้นั่นเอง

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยข้อมูลเท่าที่ปรากฏและเชื่อว่าเป็นที่น่าเชื่อถือได้แต่ไม่ถือเป็นการยืนยันความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลนั้นๆ โดยบริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์ เอียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้จัดทำขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงความเห็นหรือประมาณการต่างๆที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า รายงานฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของนักลงทุน โดยไม่ได้เป็นการชี้แนะชักชวนให้นักลงทุนทำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ หรือตราสารทางการเงินใดๆ ที่ปรากฏในรายงาน